



ประกาศคณะกรรมการประเมินบุคคล
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลให้ส่งผลงานเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ
ระดับชำนาญการพิเศษ ของโรงพยาบาลสงขลา
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา

ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๑๔ ลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ ได้กำหนดให้
อ.ก.พ.กรม กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ไม่ใช่
ตำแหน่งระดับควบ ตำแหน่งว่างทุกกรณี และตำแหน่งที่ผู้ครองตำแหน่งอยู่เดิมจะต้องพ้นจากราชการไปกรณี
เกษียณอายุ และลาออกจากราชการ ซึ่ง อ.ก.พ.สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขการประเมินบุคคล ตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ ๐๒๐๘.๑๐/ว ๑๒๓ ลงวันที่
๑๑ มกราคม ๒๕๖๕ โดยมอบให้คณะกรรมการประเมินบุคคล ที่ อ.ก.พ. สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
แต่งตั้งเป็นผู้พิจารณาประเมินบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ อ.ก.พ. สำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขกำหนด นั้น

คณะกรรมการประเมินบุคคล ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๖
มีมติให้ข้าราชการผู้ผ่านการประเมินบุคคลส่งผลงานเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ
ระดับชำนาญการพิเศษ ของโรงพยาบาลสงขลา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา จำนวน ๓ ราย ดังนี้

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่งที่ผ่านการประเมินฯ	ส่วนราชการ
๑.	นางเบญจมาศ จริยะประดับ	นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการพิเศษ (ด้านบริการทางวิชาการ)	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา โรงพยาบาลสงขลา กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และ พยาธิวิทยาคลินิก
๒.	นางสาวชลิตา แสงจันทร์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ (ด้านการพยาบาลวิสัญญี)	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา โรงพยาบาลสงขลา กลุ่มการพยาบาล กลุ่มงานการพยาบาลวิสัญญี
๓.	นางรินทร์ลดา ยัมประเสริฐ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ (ด้านการพยาบาล)	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา โรงพยาบาลสงขลา กลุ่มการพยาบาล กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วย โสต ศอ นาสิก จักษุ

รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

/ทั้งนี้ ...

ทั้งนี้ ให้ผู้ผ่านการประเมินบุคคล จัดส่งผลงานประเมินตามจำนวนและเงื่อนไขที่คณะกรรมการประเมินผลงานกำหนด ภายใน ๑๕๐ วัน นับแต่วันที่ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคล หากพ้นระยะเวลาดังกล่าวแล้ว ผู้ที่ผ่านการประเมินบุคคลยังไม่ส่งผลงานจะต้องขอรับการประเมินบุคคลใหม่อันึง หากมีผู้ใดจะทักท้วงให้ทักท้วงได้ ภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ประกาศ

ประกาศ ณ วันที่ ๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖



(นางสุวิวรรณ นกหนู)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสงขลา
ประธานคณะกรรมการประเมินบุคคล

บัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศคณะกรรมการประเมินบุคคล
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ
ระดับชำนาญการพิเศษ ของโรงพยาบาลสงขลา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ส่วนราชการ/ตำแหน่งเดิม	ตำแหน่ง เลขที่	ส่วนราชการ/ตำแหน่ง ที่ผ่านการประเมินบุคคล	ตำแหน่ง เลขที่	หมายเหตุ	
๑	นางเบญจมาศ จรรย์ประดับ	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา โรงพยาบาลสงขลา กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และ พยาธิวิทยาคลินิก นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ (ด้านบริการทางวิชาการ)	๑๓๑๗๘๒	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา โรงพยาบาลสงขลา กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และ พยาธิวิทยาคลินิก นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการพิเศษ (ด้านบริการทางวิชาการ)	๑๓๑๗๗๔	เลื่อนระดับ ๑๐๐%	
		ชื่อผลงานส่งประเมิน "สถานการณ์เชื้อ Klebsiella pneumoniae ต่อยากลุ่ม Carbapenem โรงพยาบาลสงขลา จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง ประเทศไทย"					
		ชื่อแนวคิดในการพัฒนางาน "การตรวจวินิจฉัยเชื้อวัณโรคด้วยวิธี Real-time PCR of Gene X pert MIB/RIF Assay"					
		รายละเอียดเค้าโครงผลงาน "แนบท้ายประกาศ"					
๒	นางสาวชลิตา แสงจันทร์	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา โรงพยาบาลสงขลา กลุ่มการพยาบาล กลุ่มงานการพยาบาลวิสัญญี พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาลวิสัญญี)	๑๓๐๐๘๐	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา โรงพยาบาลสงขลา กลุ่มการพยาบาล กลุ่มงานการพยาบาลวิสัญญี พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ (ด้านการพยาบาลวิสัญญี)	๑๓๑๙๐๓	เลื่อนระดับ ๑๐๐%	
		ชื่อผลงานส่งประเมิน "อุบัติการณ์และสาเหตุการใส่ท่อช่วยหายใจซ้ำหลังการให้ยาระงับความรู้สึกแบบทั่วไปในโรงพยาบาลสงขลา"					
		ชื่อแนวคิดในการพัฒนางาน "การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลทางคลินิกการระงับความรู้สึกแบบทั่วไปในการผ่าตัดกระดูกสันหลัง ท่าคว่ำ โรงพยาบาลสงขลา"					
		รายละเอียดเค้าโครงผลงาน "แนบท้ายประกาศ"					
๓	นางรินทร์ลดา ยิ้มประเสริฐ	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา โรงพยาบาลสงขลา กลุ่มการพยาบาล กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยออโรโรติกส์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล)	๑๓๒๒๑๒	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา โรงพยาบาลสงขลา กลุ่มการพยาบาล กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วย โสต ศอ นาสิก จักษุ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ (ด้านการพยาบาล)	๑๓๒๐๗๕	เลื่อนระดับ ๑๐๐%	
		ชื่อผลงานส่งประเมิน "การพยาบาลผู้ป่วยติดเชื้อในช่องเยื่อหุ้มลำคอชั้นลึกที่มีภาวะเสี่ยงต่อการอุดกั้นทางเดินหายใจส่วนบน : กรณีศึกษาเปรียบเทียบ ๒ ราย"					
		ชื่อแนวคิดในการพัฒนางาน "พัฒนาสมรรถนะพยาบาลเฉพาะด้าน (SPECIFIC COMPETENCY) สู่ความเชี่ยวชาญโดยใช้ทักษะเชิงวิชาชีพ"					
		รายละเอียดเค้าโครงผลงาน "แนบท้ายประกาศ"					